



CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUỐC CƯỜNG GIA LAI
 Số: 27-9/ CV-QCGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 32.595
	Giờ: Ngày 08 tháng 09 năm 12

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2012 mà Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã nộp cho Sở giao dịch Chứng khoán tp Hồ Chí Minh, qua số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất có sự chênh lệch về lợi nhuận giữa quý này so với quý trước cùng kỳ báo cáo và kết quả kinh doanh trong quý bị lỗ, theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính Công ty xin giải trình cụ thể như sau:

Theo BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT, lợi nhuận sau thuế TNDN quý này giảm mạnh so với quý trước cùng kỳ 2.396.246.706đ / 33.850.922.512đ mức độ giảm 31.454.675.806đ tương ứng tỷ lệ 92,92%

Nguyên nhân của việc suy giảm này là do các yếu tố cơ bản tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty như sau:

1/ Doanh thu :

- Do sự duy giảm kinh tế toàn cầu chưa được phục hồi, tại thời điểm hiện nay doanh thu chính của Quốc Cường Gialai là sản phẩm bất động sản nhưng không thể đẩy mạnh bán ra được dẫn đến doanh thu giảm.

2/ Chi phí :

- Chi phí giá thành, tài chính và chi phí khác bị ảnh hưởng bởi khó khăn về kinh tế tình hình lạm phát tăng cao nên giá vốn trong kỳ cao hơn so với cùng kỳ năm trước như chi phí vật tư cũng như lãi vay Ngân hàng tăng cao tác động đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.

3/ Lợi nhuận sau thuế TNDN

- Lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của các nguyên nhân như đã nêu phần doanh thu, chi phí cơ bản là do sự suy thoái về kinh tế.

Về Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong quý không lỗ nhưng lũy kế từ đầu năm cũng đã làm cho Tập đoàn lỗ (1.439 triệu đồng). Nguyên nhân như đã trình bày như trên.

Qua giải trình và diễn giải sự chênh lệch, kính mong sự quan tâm của UBCK, Quý Sở tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty thực hiện đúng quy định theo các Thông tư và văn bản mà Nhà nước đã ban hành.

Trân trọng kính chào.

CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIALAI
 TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NHƯ LOAN